

โฆษณาชุด “วงจรฝ้า”



โฆษณาชุด “วงจรฝ้า”

ผลิตภัณฑ์ : โปรวาเมต แอนตี้ เมลาสมา สปอท คอร์เรคเตอร์ และ โปรวาเมต ชั้น SPF50+ PA+++

เจ้าของผลิตภัณฑ์ : บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด

ครีเอทีฟ : Everythink

สร้างสรรค์และผลิตโดย : บริษัท ครีม ครีม แฮร์ส จำกัด

ถ้าพูดถึงความงามและสุขภาพผิวหน้าที่ดี คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่การดูแลผิวให้กระจ่างใส ชุ่มชื้น และเรียบเนียน จะเป็นความต้องการที่สาว ๆ ปรารถนา บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ โปรวาเมต เวชสำอางชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงผิวอย่างลึกซึ้ง จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด เพื่อเอาใจสาว ๆ ที่ใส่ใจการดูแลผิวหน้าโดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อ “โปรวาเมต แอนตี้ เมลาสมา และ โปรวาเมต ชั้น เฟส SPF50+ PA+++” เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักเป็นฝ้าแล้วมักจะกลับมาเป็นอีก เพราะฝ้าเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แม้รักษาฝ้าจนหายแล้ว หากออกเจอแดดบ่อยๆก็อาจทำให้ฝ้ากลับมาขึ้นอีก หรือถ้ารักษาอย่างไม่ถูกวิธี ก็จะทำให้หน้าบางได้ ทำให้หลายคนติดอยู่ในวงจรฝ้า ซ้ำแล้วซ้ำอีก โปรวาเมตจึงปฏิวัติวงการเพื่อต่อต้านการเกิดฝ้าซ้ำซาก ด้วย 2 เวชสำอางประสิทธิภาพสูงดังกล่าว ที่ผสมส่วนผสมอันทรงคุณค่าอย่าง ทรานซามิค แอซิด, อัลฟาอาร์บูติน, กลูต้าไธโอน และ ไวท์เทนนิ่งระดับพรีเมียม เพิ่มประสิทธิภาพในการลดเลือนฝ้าอย่างครบวงจร พร้อมการปกป้องผิวจากแสงแดดอย่างเต็มขั้น ช่วยลดโอกาสการเกิดฝ้าใหม่ สู้ผลลัพธ์ ฝ้า กระจ่างลงอย่างชัดเจน ให้คุณออกจากวงจรฝ้า ผ่ายผืนหน้ากระจ่างใส ชุ่มชื้น และเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติ

สื่อสารผ่านภาพยนตร์โฆษณาและสื่อออนไลน์ ในชื่อชุด “วงจรฝ้า” ที่มีบริษัท ครีม ครีม แฮร์ส จำกัด เป็นผู้นำเสนอแนวความคิด เล่าเรื่องผ่าน คุณบี น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ นักแสดงและนางแบบ ที่มีบุคลิกมั่นใจ และเป็นผู้หญิงที่ใส่ใจสุขภาพ ดูแลตัวเอง เป็นผู้บอกผ่านผู้ที่มีปัญหาติดอยู่ในวงจรฝ้า โดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่ปัญหาเรื่องฝ้าทั้งที่เพิ่งเริ่มและที่เป็นอยู่แล้ว ออกจากวงจรฝ้าซ้ำซากได้และไม่ให้ฝ้ากลับมาเกิดขึ้นอีก ด้วย 2 เวชสำอางประสิทธิภาพสูงช่วยให้ฝ้าจางลง แบบหน้าไม่บาง พร้อมลดโอกาสการเกิดซ้ำ

ด้วยตัวช่วยทรงประสิทธิภาพจากโปรวาเมต ทั้งการรักษา พร้อมป้องกันการกลับมาของฝ้า กระจ่าง และจุดต่างดำ เนื้อสัมผัสบางเบา ไม่มันวาว คุณจึงรู้สึกสบายผิวทุกครั้งที่ใช้

ติดตามได้ที่ www.provamed.co.th หรือ Facebook/Fanpage www.facebook.com/Provamedclub/